

Biểu mẫu 20

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

**Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 – 2017**

Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Số TT	Nội dung	Chia theo các hệ đào tạo và các chuyên ngành đào tạo			
		Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học	Cao đẳng
I	Điều kiện tuyển sinh	-	-	Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh; điểm phải trên điểm sàn của Bộ GDĐT và thỏa mãn điểm chuẩn tuyển sinh Ngành Tài chính-Ngân hàng của trường	Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh; điểm phải trên điểm sàn của Bộ GDĐT và thỏa mãn điểm chuẩn tuyển sinh Ngành Tài chính-Ngân hàng của trường
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)	-	-	Có đủ phòng học lý thuyết và phòng học thực hành; đặc biệt là có Ngân hàng mô phỏng nhằm trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cho người học	Có đủ phòng học lý thuyết và phòng học thực hành; đặc biệt là có Ngân hàng mô phỏng nhằm trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cho người học
III	Đội ngũ giảng viên	-	-	- 01 Phó Giáo sư - 06 Tiến sĩ - 42 Thạc sĩ - 02 Đại học	- 01 Phó Giáo sư - 06 Tiến sĩ - 42 Thạc sĩ - 02 Đại học
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học	-	-	Khoa chuyên ngành có thành lập các Câu lạc bộ; Đoàn; Hội sinh viên giúp sinh viên có điều kiện tốt nhất để trang bị cho mình các kỹ năng mềm; được hỗ trợ nơi đi thực tập tốt nghiệp;	Khoa chuyên ngành có thành lập các Câu lạc bộ; Đoàn; Hội sinh viên giúp sinh viên có điều kiện tốt nhất để trang bị cho mình các kỹ năng mềm; được hỗ trợ nơi đi thực tập tốt nghiệp;
V	Yêu cầu về thái độ học tập	-	-	Người học phải thể hiện tính chủ động trong học tập và chấp hành nghiêm túc các nội quy; quy định của Nhà	Người học phải tham gia đầy đủ lớp học lý thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hành trong qua trình học tập



	của người học			trường; của Khoa	và chấp hành nghiêm túc các nội quy; quy định của Nhà trường; của Khoa
VI	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	-	-	<p>- Mục tiêu đào tạo chương trình cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mục tiêu 1: Vận dụng được những kiến thức toán học, khoa học xã hội cơ bản vào lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. • Mục tiêu 2: Vận dụng được những lý thuyết cơ bản về kinh tế vào lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. • Mục tiêu 3: Phân tích được những vấn đề chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. • Mục tiêu 4: Sử dụng được các phương pháp, công cụ, kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến chuyên ngành để có thể làm việc trong môi trường đa ngành và đa văn hóa. • Mục tiêu 5: Có ý thức về đạo đức, trách nhiệm trong chuyên môn nghề nghiệp, cũng như ý thức bảo vệ lợi ích tổ chức và quốc gia. • Mục tiêu 6: Có khả năng cập nhật kiến thức mới nhằm đáp ứng nhu cầu công việc. <p>- Yêu cầu về ngoại ngữ: 400 TOEIC</p>	<p>- Mục tiêu đào tạo chương trình cử nhân cao đẳng chuyên ngành Tài chính Ngân hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mục tiêu 1: Vận dụng được những kiến thức toán học, khoa học xã hội cơ bản vào lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. • Mục tiêu 2: Vận dụng được những lý thuyết cơ bản về kinh tế vào lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. • Mục tiêu 3: Vận dụng được kiến thức chuyên ngành để giải quyết những vấn đề chuyên môn cơ bản có liên quan đến lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. • Mục tiêu 4: Sử dụng được các phương pháp, công cụ, kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến chuyên ngành • Mục tiêu 5: Có ý thức về đạo đức, trách nhiệm trong chuyên môn nghề nghiệp, cũng như ý thức bảo vệ lợi ích tổ chức và quốc gia. • Mục tiêu 6: Có khả năng cập nhật kiến thức mới nhằm đáp ứng nhu cầu công việc. <p>- Yêu cầu về ngoại ngữ: 300 TOEIC</p>
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	-	-	<p>- Nhân viên nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư hoặc ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước; hoặc ở các cơ quan quản lý nhà nước như các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện và cấp Bộ.</p> <p>- Nhân viên các bộ phận trong các tổ chức tài chính - ngân hàng như: sở giao dịch của các ngân hàng, các phòng ban chức năng nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại và hệ thống ngân hàng nhà nước,...</p> <p>- Nhân viên đảm nhiệm các công việc về tuyển dụng và huấn luyện nhân viên theo các chương trình đào tạo ngắn hạn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty đầu tư kinh doanh bất động sản.</p>	<p>- Nhân viên giao dịch, phát hành thẻ, hỗ trợ tín dụng, ngân quỹ, chăm sóc khách hàng, thẩm định tín dụng, thanh toán quốc tế, phân tích tài chính, thẩm định tín dụng, thẩm định tài sản tại các ngân hàng tại các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính, bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư trong và ngoài nước.</p> <p>- Nhân viên tài chính-kế toán, nhân viên thanh toán quốc tế, nhân viên giao dịch, nhân viên thẩm định các dự án đầu tư trong và nước, chuyên viên đầu tư tài chính, kiểm soát nội bộ, chuyên viên định giá tài sản, chuyên viên nguồn vốn.... tại các doanh nghiệp trong, ngoài nước.</p> <p>- Cán bộ thuế, nhân viên tài chính, kế toán tại các</p>

2
 ĐHG
 40C
 NGHỊP
 TÀI CHÍNH

			<ul style="list-style-type: none"> - Cán bộ thuế, nhân viên tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp. - Chuyên viên tư vấn quản lý tài chính, kế toán - kiểm toán tại các doanh nghiệp. - Tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên ngành tài chính ngân hàng. - Nhà đầu tư độc lập 	<ul style="list-style-type: none"> doanh nghiệp. - Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng ở bậc học cao hơn.
--	--	--	---	---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG



T.S. NGUYỄN THIÊN TUẾ

